

CHỈ THỊ

về việc đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"

Năm 1995, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Cuộc vận động có ý nghĩa chính trị - xã hội - nhân văn sâu sắc, mang tính toàn dân, toàn diện. Trong những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, thiết thực, thu hút được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị của tỉnh.

Tuy vậy, vẫn còn một số cấp uỷ đảng, chính quyền và một bộ phận nhân dân chưa nhận thức sâu sắc và toàn diện về nội dung và ý nghĩa của cuộc vận động. Vì vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng; sự phối hợp của chính quyền với Mặt trận và các tổ chức thành viên của mặt trận các cấp trong tỉnh trong triển khai thực hiện chưa chặt chẽ, kết quả cuộc vận động còn có mặt hạn chế.

Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung:

1. Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; Chỉ thị số 1869/CT-TTg ngày 10/10/2010 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh vào các nội dung của cuộc vận động cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới bằng những cách làm, mô hình cụ thể, thiết thực.

2. Tổ chức phát động phong trào thi đua toàn dân xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời

1447
14 5 n
239
15/5/2012
yên: Dao
CT
Lu 2

